

คำปราศรัย

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

(กำหนดบันทึกเทปในวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล)

พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลาย

- องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก จึงได้ให้ความสำคัญและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตลอดมา และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี

- สถานการณ์ของปัญหาเสพติดในขณะนี้ เราคงต้องยอมรับว่า นอกจากจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น หากพิจารณาจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ก็พบว่า ในปีพ.ศ. ๒๕๔๖ มีผู้เสพยาเสพติดประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ คน (สี่แสนหกหมื่นคน) และเพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ คน (ห้าแสนเจ็ดหมื่นคน) ในปี ๒๕๕๐ และเมื่อปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้เสพยาเสพติดได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ ๖๐๕,๐๐๐ คน (หกแสนห้าพันคน) หมายความว่า ในช่วงเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา มีผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ เพิ่มขึ้นประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน (หนึ่งแสนห้าหมื่นคน)

- ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน และต่อสังคมโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ซึ่งหากมองในแง่เศรษฐกิจแล้วก็จะ เป็นเรื่องของการเสียโอกาส เพราะเด็กและเยาวชนคือผู้ที่เติบโตขึ้นเป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต และหากมองในแง่สังคม ครอบครัวใดที่มีสมาชิกเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แทบจะถือได้ว่าเป็นการ สูญเสียสมาชิกไปจากครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจต่อคนใน ครอบครัวอย่างรุนแรง

- การดำเนินงานที่ผ่านมาเราได้เน้นในเรื่องการปราบปรามเป็นหลัก ดูเหมือนว่าจะได้ผลในระยะสั้นเท่านั้น นอกจากนี้ การปราบปรามอย่างรุนแรง ยังส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะในกรณีนี้ที่

ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งในเรื่องนี้ผมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการยึดหลักนิติธรรม

• ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ร้วป้องกัน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างเกราะและภูมิคุ้มกันที่จะต้านทานไม่ให้ “ยาเสพติด” รุกล้ำเข้ามา โดย ๕ ร้วป้องกันนั้น ประกอบด้วย ร้วที่ ๑ คือ ร้วชายแดน เพื่อป้องกันการนำเข้ายาเสพติดสู่ประเทศ ร้วที่ ๒ คือ ร้วชุมชน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน ร้วที่ ๓ คือ ร้วสังคม เพื่อขจัดปัจจัยเสี่ยงและเสริมสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ในเชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน เช่น การสร้างลานกีฬา ลานดนตรี ลานกิจกรรม ห้องสมุด ศูนย์เยาวชน และศูนย์วัฒนธรรม เป็นต้น ร้วที่ ๔ คือ ร้วโรงเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และ ร้วที่ ๕ คือ ร้วครอบครัว เพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการดูแลสมาชิกในครอบครัว

พี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับ

• ความสำเร็จของยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ขึ้นอยู่กับการนำยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติจริง ในพื้นที่จริง หัวใจของการดำเนินงานในเรื่องนี้ จึงอยู่ที่ความร่วมมือในระบบไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทุกหน่วยงานจะต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแลกลุ่มเสี่ยง และดูแลเยาวชนลูกหลานของตน รวมไปถึงการช่วยพัฒนา อาชีพ รายได้ และจัดกิจกรรมด้านกีฬาหรือเชิงวัฒนธรรม พร้อมๆ กับการดำเนินการปราบปราม ขจัดแหล่งอบายมุขหรือผู้มีอิทธิพล ทั้ง ๓ ส่วนนี้ จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการดำเนินการ การต่อต้านยาเสพติดจึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

- ในนามของรัฐบาล ผมขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่แสดงความเป็นกังวล และได้ช่วยกันสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสด้านยาเสพติดให้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

- เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๒ นี้ รัฐบาลได้จัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ได้เสียสละ ทูมเท เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด และผมขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ไปร่วมงานและมีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดของสังคมเรา

- สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพียบพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไป